



## เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจสื่อมวลชนประเด็นการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมยินดีปฏิบัติตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกี่ยวกับประเด็น การของบประมาณเพิ่มเติม และข้อติกลับจากคณะรัฐมนตรีประเด็นเกี่ยวกับระบบ ICT ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมปฏิบัติตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ที่ให้ทบทวนความเหมาะสมในด้านระบบ ICT โดยยึดหลักของความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด โดยจะปรับลด คุณสมบัติของอุปกรณ์ด้าน ICT ที่ใช้ในห้องประชุม อาทิ ไมโครโฟน โทรทัศน์ และนาฬิกา ลงมาตามความเห็น ของคณะรัฐมนตรี แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ในการใช้งาน เพื่อรองรับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสิ่งที่เสนอเพิ่มเติมไปนั้น เป็นไปเพื่อรองรับการเป็น smart parliament และรองรับระบบ 4K แต่หาก คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่สูงเกินไป ก็ยินดีที่จะปรับลดลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ในส่วน ของภาพรวมของการปรับลดงบประมาณลงนั้น ขอหารือกับทางสำนักงบประมาณก่อน จึงจะสามารถตอบได้ ว่าปรับลดลงเหลือจำนวนเท่าใด

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทชินไทย ได้ยืนยันว่าสามารถก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ได้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้อย่างแน่นอน และจะสามารถย้ายที่ทำการจาก ถนนอุทอง ไนไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย ได้ภายในปี ๒๕๖๑ ตามสัญญาที่ระบุไว้ ซึ่งการเข้าไปใช้พื้นที่ ชั่วคราวอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทำการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ การก่อสร้างที่แล้วเสร็จ อาทิ ห้องประชุมสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมการสมาชิก วุฒิสภา และภายในปี ๒๕๖๒ ทางบริษัทชินไทย จะเร่งสร้างห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ห้องทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมคณะกรรมการ สภาผู้แทนราษฎร ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะสามารถรองรับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ในส่วนที่ทางบริษัทขอสงวน สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายกับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทนั้น จะได้ เจรจาต่อรองกับทางบริษัทเพื่อขอให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาย่อมมี ทางออกเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมยึดหลักตามทีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ไว้ คือ ไม่ให้ ส่วนราชการขัดขวางการทำงานของบริษัท ให้บริษัทสามารถทำงานได้ตามสะดวก และทำงานได้อย่างเต็มที่ จัดสรรงบประมาณให้ตรงเวลา เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า งบประมาณในการ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีการตั้งไว้สูงเนื่องจากการดำเนินการร่วมกันสองส่วนคือส่วนของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร ซึ่งไม่เต็มตามจำนวนงบประมาณที่ขอไป ต่อมาจึงได้ของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบเดิมที่กำหนดไว้ และต้องมียกงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้การก่อสร้างอาคารมีความสมบูรณ์ที่สุด และด้วยการก่อสร้างตามแผนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ แต่มีความจำเป็นจะต้องย้ายจากอาคารรัฐสภาปัจจุบันไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ภายในปลายปี ๒๕๖๑ แผนงานที่วางไว้แต่เดิมทำให้ต้องมีการร่นระยะเวลาขึ้น ทำให้การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ มีการเพิ่มเติมบางส่วน และการบริหารงบประมาณด้าน ICT ซึ่งวางแผนดำเนินการในระยะยาวเมื่อมีการร่นระยะเวลาขึ้นมาทำให้ได้รับผลกระทบแต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ แต่สำหรับงบประมาณนั้นอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งต้องรอการตัดสินใจจากรัฐบาล ในส่วนของการก่อสร้างก็ยังคงดำเนินการตามปกติตามแผน ปี ๒๕๖๑ ยืนยันว่าสามารถย้ายจากอาคารรัฐสภาปัจจุบันไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยใช้งบเร่งรัดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ส่วนหนึ่ง โดยได้มีการประชุมกับผู้รับจ้างว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งเมื่อเห็นว่าการก่อสร้างจะต้องมีความสอดคล้องกับระบบ ICT จะแก้ปัญหาได้อย่างไร เพราะไม่แน่ใจว่างบประมาณในส่วนของระบบ ICT จะได้รับการจัดสรรเมื่อใด ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน และคาดหวังว่าการย้ายไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในระยะเวลาที่เหลือถึงปี ๒๕๖๒ การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานทั้งหมด ในเรื่องของงบปรับลดงบประมาณได้ให้ผู้ออกแบบดำเนินการทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยจะต้องยังคงตอบสนองต่อการทำงานของสภาได้

**นายพรเทพ ฤทัยเจริญฤทธา ผู้จัดการโครงการจ้างออกแบบ ICT** กล่าวว่าในส่วนของกรออกแบบได้ดำเนินการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการและลักษณะในการใช้งานของทางรัฐสภาเป็นสำคัญ ซึ่งทางรัฐสภาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งให้รายละเอียดความต้องการว่าแต่ละส่วนงานมีความต้องการใช้งานอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นระบบการประชุม ระบบนาฬิกา และระบบอื่น ๆ สำหรับระบบนาฬิกาได้ออกแบบไว้เป็นระบบดิจิทัลซึ่งรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้เครื่องลูกข่ายเวลาตรงกันทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็จะใช้สัญญาณนาฬิกาเวลาเดียวกันทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า NPT หรือ Network Time Protocol ซึ่งจะทำให้เวลาทุกเครื่องเท่ากันทั้งหมด ในส่วนของชุดประชุมได้ออกแบบตามความต้องการในการใช้งานเป็นหลัก โดยคิดว่าทำอย่างไรการบันทึกเสียงสมบูรณ์ที่สุด จึงได้ออกแบบเป็นระบบดิจิทัล เสียงที่ได้ก็คมชัดและข้อดีของดิจิทัลคือจะไม่มีสายโยงต่อกัน ซึ่งระบบที่มีการใช้สายโยงต่อกันหากสายขาดจุดใดหนึ่งจุดจะทำให้ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด แต่หากเป็นระบบดิจิทัลเครื่องใดหลุดที่เลือกก็จะใช้งานได้ปกติและสามารถเชื่อมโยงกับกล้อง CCTV ได้เมื่อกดไมโครโฟนกล้องก็จะบันทึกภาพขณะพูดได้ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบมัลติมีเดียเพื่อใช้งานร่วมกันเป็นระบบเดียวได้ และชุดประชุมยังมีหน้าจอ Touch screen เพื่อเลือกการลงมติในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้ด้วย และเพิ่มรูปแบบการแสดงตนโดยการแตะบัตร และการสแกนลายนิ้วมือด้วย ในส่วนของโทรทัศน์เมื่อมองถึงการประชุมสภาบางครั้งมีการประชุมเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๒๔ ชั่วโมงหรือ ๓๖ ชั่วโมง โทรทัศน์ที่ใช้จึงต้องเปิดได้นานสีไม่เพี้ยนและมีความคงทนกว่าโทรทัศน์ที่อยู่ตามบ้านซึ่งไม่ได้เปิดต่อเนื่องนานนัก จึงมองไปที่โทรทัศน์ที่เป็นระดับ industrial grade เพื่อให้การใช้งานเปิดได้นานในขณะที่เสียงคงคุณภาพไม่มีความผิดเพี้ยน ซึ่งในการกำหนดราคาคำนึงถึงว่ามีกำหนดราคากลางไว้หรือไม่เป็นหลัก หากไม่มีราคากลางก็จะสืบราคาจากผู้ผลิตหลาย ๆ รายเพื่อใช้ในการกำหนดราคาในเบื้องต้น

นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายจากอาคารรัฐสภาปัจจุบันไปรัฐสภาแห่งใหม่ เหลือระยะเวลา ๗ เดือนเศษ และในขณะนี้เหลือเวลาดำเนินการก่อสร้างตามแผนในปี ๒๕๖๒ แค่ ๑ ปีเศษ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในเรื่องกรอบระยะเวลาที่ต้องเร่งรัดงานให้เสร็จได้ทันในบางส่วน ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเท่าไรนั้น เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบ ICT และระบบต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเดินสายภายใต้ฝ้าเพดานและผนังของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หากไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนนี้ ผู้รับจ้างก็จะดำเนินการตามสัญญาแรกก่อน ซึ่งไม่สามารถสั่งให้หยุดดำเนินการได้หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และหากได้รับงบประมาณมาแล้วเหลือระยะเวลาในการดำเนินการอีกประมาณ ๔ เดือนเพื่อรองรับการย้ายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากซึ่งต้องบริหารจัดการให้ได้

นางพรพรรณต์ ไทยวัฒนานุกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่กำกับดูแลด้านไอที ได้กล่าวว่า งบประมาณด้าน ICT ที่เสนอขอไปเป็นจำนวนสูงนั้น เนื่องจากการขอเพิ่มเติม เพราะการออกแบบเดิมนั้นยังไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องเสนอขอเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการทำงาน data center การบูรณาการระบบงานทั้ง ๓๖ ระบบ เช่น ระบบงานด้านการประชุม ระบบงานด้านบุคลากร ระบบบริหารจัดการงานภายใน ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของทั้งสองสำนักงานร่วมกัน และงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมไปนั้น เป็นการขอเพิ่มเติมตามความจำเป็น และเป็นไปตามที่ยังไม่ได้มีการออกแบบไว้

นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในส่วนของงบประมาณว่า เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต

-----